

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าลี่
และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอท่าลี่

ตั้งตำบลน้ำแคว ในท้องที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยให้มีเขตการ

ปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลหนองผือ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลหนองผือ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลหนองผือ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลหนองผือ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลหนองผือ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลหนองผือ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลปากตม อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย โดยถือเอาหลักเขตแบ่งอำเภอท่าลี่กับอำเภอเขียงคานและสันเขาภูนกกก เป็นแนวตั้งไปถึงลำห้วยเทียนฝั่งซ้าย เลียบฝั่งซ้ายของลำน้ำเทียนไปจดฝั่งขวาลำน้ำเหืองที่หาดเทียน เลียบฝั่งขวาลำน้ำเหืองไปจดที่วังม้อต่อม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยถือเอาที่กลางสันเขาภูถ้ำนึ่ง ภูซ้าง ภูเขียงทอง ภูโฮม ภูซ้างแม่ ภูซ้างพิง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกกตู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยถือเอาที่กลางสันเขามอป่าเม้า ภูมันหว้าตลอดไปจนถึงภูกอย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยถือเอาที่กลางสันเขาภูซ้างพิง ไปตามแนวสันภูเขาไปจดฝั่งขวาลำน้ำเหืองที่วังม้อต่อม เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองผือ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชอาณาจักรลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยถือเอาหลักไม้แก่นปักป้ายติดไว้ตามแนวเขตสุขาภิบาลท่าลี่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลน้ำแถม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยถือเอากิ่งกลางสันเขาภูข้างฝั่ง ไปตามแนวสัน ภูเขางูไปจดฝั่งขวาลำน้ำเหืองที่วังม้อต่อม เป็นแนว แบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย ถือเอาด้านตะวันออก เส้นทางหลวงชนบท สายลาด บู่บ้านนาคระเชิง ไปถึงฝั่งขวาห้วยนกแขวน้อยตาม ทางน้ำไหลไปลงลำน้ำเหืองฝั่งขวาที่วังเวิน เป็นแนว แบ่งเขต

อำเภอด่านซ้าย

ตั้งตำบลโคกงาม ในท้องที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยให้มี

เขตการปกครองรวม ๗ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโพนสูง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลโพนสูง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาดีและตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาสันเขาภูเบ็ญ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำศอก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลร่องจิก กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาร่องน้ำบ้านแก่งแล่น เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาร่องน้ำถ้ำสุด เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโพนสูง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำศอกและกิ่งกลางลำน้ำห้วยหินลับกับกิ่งกลางลำน้ำข้าวมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาลำน้ำมะนาว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปลาบ่า กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาสันเขานาอัน ภูขี้เหล็ก และภูหินโง่น เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย โดยถือเอาสันเขาอั้งลั้งและร่องน้ำถ้ำสุด เป็น
แนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลปากหมัน ในท้องที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลนาดี
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลนาดี

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชอาณาจักรลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำหมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย และตำบล
ลาดค่าง กิ่งอำเภอกุเรื่อ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำสถาน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำหมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนาดี (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชอาณาจักรลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย โดยถือเอาร่องน้ำระหว่างบ้านนาฮีต่อกับบ้าน
นาหม่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำหมัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาพึง กิ่งอำเภอนาแห้ว อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยถือเอาร่องน้ำห้วยถ้ำและ
สันเขาภูน้ำซอน เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นไป จึงขอ
ประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๗

ชลอ วนะภักดิ์

รองปลัดกระทรวง สังกัดราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย